



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๖๒๔๕

ที่ สธ.๐๓๑๖/ ๑๑๙๐ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอดำเนินการขอความเห็นชอบการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการบนเว็บไซต์กรมการแพทย์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์

ตามที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ประสานงานโครงการ (โครงการพัฒนาและเผยแพร่ชุดความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงมีความประสงค์ขอดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักสารสนเทศการแพทย์ โปรดลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวพร้อมนี้ ในเว็บไซต์กรมการแพทย์ WWW.dms.moph.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านสาธารณสุข

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์



ประกาศสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงาน
โครงการพัฒนาและเผยแพร่ชุดความรู้แบบมีส่วนร่วม
ด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน

ตามที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและเผยแพร่ชุดความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ปฏิบัติราชการที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ นั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและเผยแพร่ชุดความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล
๑	๑	นางสาวรัตติยาภรณ์ อักษรศักดิ์
๒	๓	นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์
๓	๒	นายฤทธิไกร นามเกษ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและปฏิบัติราชการที่ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. หากท่านไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์